



สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

องค์การหรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 479 ของประกาศกระทรวงการคลัง
514 บ้านนั้งคัสลา ถนนหลานหลวง เขตดุสิต กทม. 10300 โทร. 0-2281-0957, 0-2281-0081, 0-2281-0060 โทรสาร 0-2281-2189
ก่อตั้ง 9 กันยายน 2499 และสมาชิกสภาสตรีระหว่างประเทศ (ICW) 2503

THE NATIONAL COUNCIL OF WOMEN OF THAILAND Under The Royal Patronage of Her Majesty The Queen
514 Manangkasila Mansion, Lam Luang Rd., Dusit District Bangkok 10300, Thailand. Tel. (662) 281-0957, (662) 281-0081 Fax. (662) 281-2189
Web Site : http://www.thaiwomen.or.th E-mail : secretary@thaiwomens.or.th

รับที่ 9057
วันที่ 18 ม.ค. 2548
16.12.48

ที่ สสช. 250 / 2548

15 กรกฎาคม พ.ศ. 2548

เรื่อง ขอเชิญร่วมโครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

๑) ก. นร 0201/ว. 1331
เรียน ผอ.สวท., ผอ.สพท., ผอ.สำนัก, ผอ.กศบ
และหัวหน้าหน่วยงาน
เพื่อโปรดทราบ

๑) เรียน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์

(นายชิตวิทย์ ชินสวัสดิ์)
25 ก.ค. 2548

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ภัยพิบัติคลื่นยักษ์สึนามิเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 อันนำมาซึ่งความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนในจังหวัดชายฝั่งอันดามัน 6 จังหวัดอย่างมหาศาล มีผู้เสียชีวิตและสูญหายมากกว่า 8,000 คน ครอบครัวยังคงอยู่ในสภาพของผู้สิ้นหวัง ไม่มีบ้าน ขาดที่พึ่ง ขาดกำลังใจ และขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ จึงได้จัด “โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์” เพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า 1,221 คน จาก 672 ครอบครัว เด็กกำพร้าเหล่านี้ นอกจากจะสูญเสียทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยแล้ว บางคนขาดพ่อที่เคยเป็นหลักของครอบครัว ทำให้แม่ต้องค้นหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความลำบาก บางคนขาดแม่ที่คอยดูแล บางคนขาดทั้งพ่อและแม่ ความสูญเสียของเด็กน้อยจึงมิใช่แค่การสูญเสียด้านวัตถุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากทางร่างกาย และการสูญเสียทางด้านความรู้สึกที่ยังคงชัดเจนในจิตใจเท่านั้น แต่ยังสูญเสียวัยเด็กที่งดงาม อนาคต ที่ควรต้องได้รับการดูแลบ่มเพาะจากทั้งพ่อ และแม่ตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบโตอีกด้วย เด็กกำพร้าทั้ง 672 ครอบครัว จึงต้องการความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง คิฉันใคร่ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากท่านตามโครงการ โดยสภาสตรีแห่งชาติจะเป็นศูนย์กลางติดตามดูแลเด็กและรายงานผลการช่วยเหลือให้ท่านทราบเป็นระยะต่อไป

คิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนจากท่าน ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ โปรดคลงบันดาลให้ท่านเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาในจิตใจอันเป็นกุศลของท่านมาพร้อมนี้

๓) แจ้งเวียนตามเสนอ

ขอแสดงความนับถือ

๒) เรียน อปส.

(นายคุณวุฒิ สิ้นเจิมศิริ)
อธิบดี

นางเยาวเรศ ชินวัตร
(นางเยาวเรศ ชินวัตร)

เห็นสมควรแจ้งเวียนให้
ข้าราชการ/ลูกจ้าง ในสังกัด กปส
ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการพ่อแม่
อุปถัมภ์ ได้รับทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

สำนักงานเลขาธิการกรม
รับที่ 9057
วันที่ 18 ก.ค. 48
เวลา 16.17 น.

๒๐๐๗/๘ ประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์
อปส. (นายคุณวุฒิ สิ้นเจิมศิริ) 9057, 5
๑๐ ก.ค. 2548

(นายเสนา นิมจิน)
19 ก.ค. 48

โครงการพ่อแม่อุปถัมภ์ สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

เหตุการณ์ภัยพิบัติ “คลื่นยักษ์สึนามิ” เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยใน 6 จังหวัดแนวชายฝั่งทะเลอันดามัน ทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นมูลค่าถึง 20,000 ล้านบาท ไม่รวมความสูญเสียทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คน สูญหายหลายพันคน และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก ในจำนวนผู้เสียชีวิตนั้น มีผู้ที่เป็นพ่อ และแม่ของลูกๆ รวมอยู่ด้วย ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมาอีกประการหนึ่ง คือ เด็กกำพร้า ที่มีถึง 1,221 คน จาก 672 ครอบครัว

เด็กกำพร้าเหล่านี้ นอกจากจะสูญเสียทรัพย์สิน และที่อยู่อาศัยแล้ว บางคนขาดพ่อ ที่เคยเป็นหลักของครอบครัว ทำให้แม่ต้องค้นหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความลำบาก บางคนขาดแม่ที่คอยดูแล บางคนขาดทั้งพ่อและแม่ ความสูญเสียของเด็กน้อยจึงมิใช่แค่การสูญเสียด้านวัตถุที่ก่อให้เกิดความทุกข์ยากทางร่างกาย และการสูญเสียทางด้านความรู้สึกที่ยังคงชัดเจนในจิตใจเท่านั้น แต่ยังสูญเสียวัยเด็กที่งดงาม อนาคต ที่ควรต้องได้รับการดูแลบ่มเพาะจากทั้งพ่อ และแม่ตั้งแต่เยาว์วัยจนเติบโตอีกด้วย เด็กกำพร้าทั้ง 672 ครอบครัว จึงต้องการความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เล็งเห็นปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ จึงได้จัดโครงการ “พ่อแม่อุปถัมภ์” ขึ้นเพื่อเป็นกองทุนที่จะช่วยเหลือเด็กกำพร้าดังกล่าว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีโอกาสเรียนหนังสือ เพื่อเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อเป็นสื่อกลางประสานหาผู้มีจิตกุศลที่มีความประสงค์จะให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า หลังจากประสบภัย
3. เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของเด็กกำพร้า ให้มีความสามารถดำรงชีพเบื้องต้นต่อไปได้

ลักษณะของโครงการ

การดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กกำพร้า ที่ได้รับผลกระทบจากคลื่นยักษ์สึนามิใน 6 จังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการจัดการที่เหมาะสม ยั่งยืนและเป็นประโยชน์อย่างแท้จริง โดยในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการเฉลิมฉลองวันสตรีไทย ที่สภาสตรีแห่งชาติฯ ได้กำหนดจัดงาน “ร้อยดวงใจสตรีไทยเทิดไถ้บรมราชินีนาถ” ระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานีนั้น สภาสตรีแห่งชาติฯ จะทำการเชิญผู้ที่รับเป็นพ่อ

แม่อุปถัมภ์ และเด็กกำพร้าจากเหตุภัยพิบัติ ให้ได้มาพบกัน และทำพิธีบายศรี เรียกขวัญ เพื่อให้เกิดความผูกพัน และแสดงให้เห็นถึงน้ำใจของประชาชนชาวไทย นอกจากนี้ในวันที่ 1 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันสตรีไทย เด็กกำพร้าที่มาร่วมงาน จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายความเคารพต่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อัครราชกุมารี และภายในงาน สภาสตรีแห่งชาติฯ จะขอเชิญชวนผู้มีจิตกรุณา เข้าแสดงความประสงค์ขอเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ให้แก่เด็กกำพร้า ที่ยังขาดการอุปการะอีกด้วย

การให้ความช่วยเหลือ

โครงการฯ จะให้ความช่วยเหลือแก่เด็กกำพร้าในด้านคุณภาพชีวิต ใ้บุคคลดังกล่าวได้มีชีวิตที่ดีขึ้น โดยเด็กเหล่านั้นจะได้รับการดูแลด้านที่พักอาศัย อาหาร เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม การรักษาพยาบาลและการศึกษา ฯลฯ โดยคณะกรรมการโครงการฯ จะไปเยี่ยม และติดตามการให้ความช่วยเหลือเป็นระยะ ๆ ต่อไป และจะขอความร่วมมือจากองค์กรต่าง ๆ ร่วมประสานและช่วยเหลือร่วมกันในด้านต่าง ๆ

การให้ความช่วยเหลือ คณะกรรมการฯ จะจัดสรรการให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวของเด็กกำพร้า เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพในอัตราเดือนละ 2,000.- บาท (สองพันบาทถ้วน) ต่อครอบครัว ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 ปี

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. ทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้มีคุณภาพชีวิตด้านต่าง ๆ ดีขึ้น
2. สภาสตรีฯ มีจัดให้มีกองทุนที่ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและสตรีอย่างยั่งยืนต่อไป
3. ทำให้หน่วยงานองค์กร ธุรกิจ บุคคลต่าง ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความช่วยเหลือครั้งนี้